



Implemented by
giz German Institute for
International Cooperation
(GIZ) GmbH

DVET

Vietnam TVET Bulletin

Ngày 17/8 – 23/08/2023

Mục lục

● TIN TIÊU ĐIỂM ●

● TIN GDNN / ĐÀO TẠO NGHỀ ●

CHÍNH SÁCH

*Sửa Đổi Luật BHXH: Đảm Bảo Quyền An Sinh Xã Hội Của Người Dân
Đề Xuất Hai Phương Án Cấp Giấy Phép Cho Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam
Thêm Nguồn Kinh Phí Hỗ Trợ Người Dân Tộc Thiểu Số Đi Làm Việc Tại Nước Ngoài
Dù Đã Cống Hiến 15-20 Năm Nhưng Giáo Viên Khối GDNN Vẫn Chỉ Ở Hạng III*

● TIN KINH DOANH & THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG ●

HỢP TÁC NƯỚC NGOÀI

*Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Nghề Logistics
Đầu Tư Xây Dựng Trường CĐ Nghề Đào Tạo Theo Tiêu Chuẩn Canada
Thứ Trưởng Nguyễn Bá Hoan Tiếp Phó Chủ Tịch Hội Đồng Nhân Dân, Thượng Nghị Viện Thành Phố Gwangju
Hàn Quốc
Toyota Miễn Phí Đào Tạo Công Nghệ Ô Tô Cho Học Sinh Nghèo Học Tốt
Thêm Cơ Hội Cho Học Viên Trường Nghề Làm Việc Tại Canada
Gần 500 Lao Động Hậu Giang Xuất Cảnh Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài
Vĩnh Long Đưa 1.100 Người Lao Động Đi Làm Việc Có Thời Hạn Ở Nước Ngoài*

TIN TRONG NƯỚC

*Hơn 364 Nghìn Thí Sinh Không Đăng Ký Xét Tuyển Đại Học Là Điều Bình Thường
Bộn Bề Khó Khăn Của Trường Cao Đẳng Nghề Trong Mùa Tuyển Sinh
Thị Trường Hàng Không Việt Nam Gặp Khó Khăn Do Thiếu Lao Động
Điện Biên Đưa 177 Lao Động Ra Nước Ngoài Trong 7 Tháng Đầu Năm
Hà Nội Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 22.800 Lao Động Trong Tháng 8
Hà Nội Tăng Cường Kết Nối Cung - Cầu Lao Động
Các Khu Công Nghiệp Ở Hải Phòng Đang Tuyển Hơn 600 Lao Động
Các Cụm Công Nghiệp Ở Thái Nguyên Tạo Việc Làm Cho Gần 11.000 Lao Động
TP. HCM: 82.000 Trường Hợp Nộp Hồ Sơ Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Trong 7 Tháng Đầu Năm
7 Tháng Đầu Năm 2023, Hệ Thống GDNN Của TP. HCM Tuyển Được 370.914 Người
TP. Vũng Tàu: Tỷ Lệ HS Tốt Nghiệp THCS Vào GDNN Chỉ Đạt Khoảng 10%*

###



Implemented by
giz German Development
Cooperation GmbH
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

DVET

• Tin Tiêu Điểm •

• Tin GDNN / Đào Tạo Nghề •

Chính Sách

Sửa Đổi Luật BHXH: Đảm Bảo Quyền An Sinh Xã Hội Của Người Dân

Tiếp tục chương trình làm việc của Phiên họp thứ 25, sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật BHXH (sửa đổi). Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết để hạn chế tối đa tình trạng yêu cầu chi trả bảo hiểm xã hội một lần và giúp người lao động được hưởng tối đa quyền lợi lâu dài khi nghỉ hưu, dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã có nhiều điều chỉnh, trong đó có hai phương án về điều kiện cho việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội. Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thùy Anh nhấn mạnh cần có chính sách rõ ràng để bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người lao động. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cần cân nhắc kỹ phương án tốt nhất để giúp người lao động giải quyết khó khăn trước mắt, đồng thời có thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, việc nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần là quyền lợi chính đáng của người lao động. Tuy nhiên, số lượng người lao động yêu cầu trợ cấp này ngày càng tăng là một thực trạng đáng lo ngại, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến họ mà còn làm suy yếu tình hình kinh tế - xã hội và phúc lợi xã hội. Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải có một giải pháp có hệ thống hơn để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn như các khoản vay ưu đãi, đào tạo và việc làm. ([Tin Tuc](#), [Vietnam Plus English](#), [Bao Dan Sinh](#), [Nhan Dan](#), [Thanh Nien](#) Aug 17)

Đề Xuất Hai Phương Án Cấp Giấy Phép Cho Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam

Bộ LĐ-TB&XH đã có tờ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nhiều địa phương tập trung đông lao động nước ngoài như: Hà Nội, TP.HCM, Bắc Ninh, Quảng Ninh đã triển khai cấp giấy phép cho lao động nước ngoài trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Do đó, việc ủy thác cho sở lao động địa phương cấp giấy phép lao động sẽ giúp người sử dụng lao động nộp đơn xin giấy phép lao động tại một cơ quan duy nhất. Thực tế hiện nay, cả nước có khoảng hơn 60 Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, trong đó tập trung ở những thành phố lớn như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, TP. HCM, Đồng Nai... có phân cấp việc cấp giấy phép lao động thực hiện trong Ban quản lý. Thống kê của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, tính đến tháng 6/2023, cả nước có 121.288 lao động nước ngoài đang làm việc. Trong đó, số lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 9.339 người (chiếm 7,7% trên tổng số người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. ([VnEconomy](#), [Tuoi Tre](#) Ngày 16/8)

Thêm Nguồn Kinh Phí Hỗ Trợ Người Dân Tộc Thiểu Số Đi Làm Việc Tại Nước Ngoài

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 55/2023/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia



Implemented by
giz Cooperation Development
GIZ - German Institute for
International Cooperation (GIZ) GmbH

DVET

giai đoạn 2021 - 2025. Thông tư quy định rõ về hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động theo quy định của Thông tư cũng được hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa 4.000.000 đồng/người/khóa học; hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo 50.000 đồng/người/ngày; hỗ trợ tiền ở trong thời gian đào tạo: 400.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ tiền trang cấp đồ dùng cá nhân (quần áo đồng phục, chăn, màn, giày dép...) mức 600.000 đồng/người. Thông tư cũng hỗ trợ tiền đi lại (1 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đến địa điểm đào tạo: mức 200.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên; mức 300.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên. Người lao động còn được hỗ trợ chi phí làm thủ tục đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm: lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh; lệ phí làm thị thực (visa); chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, mức hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người. ([Dai Bieu Nhan Dan](#), [Thanh Nien](#) Ngày 17/8)

Dù Đã Công Hiến 15-20 Năm Nhưng Giáo Viên Khối GDNN Vẫn Chỉ Ở Hạng III

Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay ở cơ sở GDNN chính là vấn đề về đội ngũ giáo viên. Theo nhiều lãnh đạo chia sẻ, chỉ tiêu biên chế ít, chế độ đãi ngộ thấp, không có nhiều chính sách hỗ trợ khiến việc tuyển dụng giáo viên luôn là bài toán khó. Năm 2023, Trường cao đẳng nghề Ninh Thuận tuyển 10 vị trí giáo viên, và đến nay có khoảng 5-6 hồ sơ đăng ký. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên đã công hiến 15-20 năm, nhưng vẫn chỉ là giáo viên hạng III. Do vậy, tiền lương người làm dù 10 năm hay 20 năm thì mức tăng cũng không đáng kể. ([Giao Duc](#) Ngày 22/8)

• Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động •

Hợp tác Nước Ngoài

Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Nghề Logistics

Australia cùng Việt Nam đã và đang hợp tác nhằm nâng cao chất lượng GDNN, đặc biệt trong ngành logistics. Ngành GDNN của Australia cung cấp các bằng cấp phù hợp với nhu cầu của ngành và có sự đảm bảo chất lượng cao. Aus4Skills là chương trình hợp tác quan trọng nhất giữa Australia và Việt Nam về GDNN. Thông qua Aus4Skills, Australia đang áp dụng kinh nghiệm GDNN tại Việt Nam để giới thiệu chương trình đào tạo đáp ứng mạnh mẽ nhu cầu kỹ năng của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp trong ngành logistics và các lĩnh vực liên quan. Aus4Skills cũng đang nâng cấp kỹ năng quản lý và kỹ thuật nghề cho các nhà lãnh đạo, giảng viên và quản lý tại những tổ chức đối tác trong lĩnh vực logistics. Trong khuôn khổ hợp tác, Australia và Việt Nam đã tổ chức khóa học ngắn hạn về "Kỹ năng lãnh đạo chuyên đổi và tư duy thiết kế" cho các cơ sở GDNN đối tác, cơ quan Chính phủ, tổ chức hỗ trợ người khuyết tật và nhiều doanh nghiệp logistics. Diễn ra trong 2 tuần, khóa học đã trang bị cho các giảng viên và nhà quản lý GDNN thêm hiểu biết về tầm nhìn phát triển, cũng như những thử thách trong tương lai của ngành logistics Việt Nam. Từ đây, học viên có thể tìm hiểu phương pháp quản lý chuyên đổi một cách có hệ thống trong thời đại công nghệ 4.0. ([VTV](#) Ngày 22/8)



Implemented by
giz German Development Cooperation (GIZ) GmbH

DVET

Đầu Tư Xây Dựng Trường CĐ Nghề Đào Tạo Theo Tiêu Chuẩn Canada

Sáng 21/8, tại TP.HCM đã diễn ra lễ công bố dự án trường CĐ nghề có tên Trường CĐ Quốc tế Canada-Việt Nam, nhân sự kiện 50 năm hình thành và phát triển quan hệ ngoại giao Việt Nam-Canada. Được biết, dự án Trường CĐ Quốc tế Canada-Việt Nam (CVIC) do Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Khôi Nguyên đầu tư. Dự kiến Trường CĐ Quốc tế Canada-Việt Nam được xây dựng trên diện tích 25 ha tại TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai với tổng vốn đầu tư khoảng 45 triệu USD và sẽ hoàn thiện sau 3 năm kể từ khi được địa phương giao đất. ([Thanh Nien](#) Ngày 21/8)

Thứ Trưởng Nguyễn Bá Hoan Tiếp Phó Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân, Thượng Nghị Viên Thành Phố Gwangju Hàn Quốc

Chiều 15/8, tại Trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã có buổi tiếp và làm việc với ông Shim Chul Eui, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thượng nghị viên Thành phố Gwangju. Buổi tiếp và làm việc hôm nay hai bên đã trao đổi về những nội dung chính sách pháp luật của Việt Nam, Hàn Quốc về cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc; những thông tin quan trọng và cần thiết nhằm tìm hướng giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong việc đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc trong thời gian vừa qua. Về phía Hàn Quốc, thay mặt Đoàn công tác, ông Shim Chul Eui, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thượng nghị viên Thành phố Gwangju, cho biết thời điểm hiện tại, Hàn Quốc đang rất thiếu lao động trong nhóm ngành lĩnh vực đóng tàu. Đây cũng là ngành có thu nhập tương đối cao tại thị trường lao động Hàn Quốc, tuy nhiên những lao động Việt Nam sang làm việc tại lĩnh vực này còn ít, do việc cấp thủ tục giữa hai nước còn thiếu đồng bộ, dẫn đến lao động Việt Nam sang chậm hơn so với các nước khác và mất đi cơ hội làm việc tại các công ty tốt. Nhằm giải quyết vấn đề nêu trên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Nguyễn Gia Liêm đề xuất giải pháp khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động bên phía Hàn Quốc sẽ ký hợp đồng tuyển chọn lao động trực tiếp với đơn vị tuyển chọn lao động phía Việt Nam. Qua đó, có thể đảm bảo thống nhất thông tin tuyển chọn giữa hai bên, rút ngắn được thời gian đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc. Từ năm 1993 đến nay, Việt Nam đã đưa được hơn 122.000 lượt lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. ([MoLISA](#) Ngày 15/8)

Toyota Miễn Phí Đào Tạo Công Nghệ Ô Tô Cho Học Sinh Nghèo Học Tốt

Quỹ Toyota Việt Nam phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa 5 của Chương trình Học bổng dạy nghề Toyota với số lượng 25 học viên chuyên ngành Công nghệ Ô tô trong thời gian 02 năm từ 2023 - 2025. Sau 4 khóa, chương trình đã hỗ trợ 84 sinh viên. ([Dau Tu](#) Ngày 19/8)

Thêm Cơ Hội Cho Học Viên Trường Nghề Làm Việc Tại Canada

Ngày 21/8, bà Võ Thị Mỹ Vân – Hiệu trưởng trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist (TPHCM) cho biết vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác với trường Niagara (Canada).



Implemented by
giz German Development
Cooperation GmbH
Cooperation (GIZ) GmbH

DVET

Việc hợp tác này sẽ cung cấp thêm cho học viên trường chúng tôi nhiều cơ hội học tập và làm việc tại Canada, đặc biệt là tại thị trấn Niagara-on-the-lake của tỉnh Ontario. Các mức học bổng có giá trị từ 1.000 đến 2.500 đô Canada tùy vào chương trình học. ([Giao Dục Thoi Dai](#) Ngày 21/8)

Gần 500 Lao Động Hậu Giang Xuất Cảnh Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hậu Giang đã đưa gần 500 lao động ra nước ngoài, đạt 90,8% chỉ tiêu năm 2023 (chỉ tiêu 547 người). Lao động chủ yếu làm việc ở các thị trường tiềm năng: Nhật Bản có 201 người, Đài Loan 55 người và Hàn Quốc 241 người. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, hiện nay có 325 lao động trúng tuyển các đơn hàng đang chờ xuất cảnh. ([Bao Hau Giang](#) Ngày 16/8)

Vĩnh Long Đưa 1.100 Người Lao Động Đi Làm Việc Có Thời Hạn Ở Nước Ngoài

7 tháng của năm 2023, tỉnh Vĩnh Long đưa khoảng 1.100 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, ở các thị trường chủ yếu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Bên cạnh tăng cường hoạt động này, đơn vị chức năng và các địa phương phối hợp công ty đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tuyên truyền, tư vấn để người lao động tiếp cận các thị trường lao động mới như Úc, Canada, New Zealand. ([Bao Vinh Long](#) Ngày 19/8)

Tin Trong Nước

Hơn 364 Nghìn Thí Sinh Không Đăng Ký Xét Tuyển Đại Học Là Điều Bình Thường

Năm nay, cả nước có đến hơn 364 nghìn trên tổng số hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp đã không đăng ký xét tuyển đại học, chiếm tỉ lệ 35,5%. Lý do các thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học là để tham gia GDNN, du học, xuất khẩu lao động hoặc lao động trực tiếp... Tuy nhiên ở thời điểm này thì đây lại là chuyện rất bình thường. ([Lao Dong](#) Ngày 16/8)

Bộ Bề Khó Khăn Của Trường Cao Đẳng Nghề Trong Mùa Tuyển Sinh

Công tác tuyển sinh năm 2023 của một số trường cao đẳng còn đối mặt với nhiều khó khăn. Thạc sĩ Nguyễn Trung Dũng - Trưởng Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Đồng Khởi cho biết, trong 12 ngành đào tạo của trường, ngành Kế toán doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì không tuyển được sinh viên. Tính đến ngày 15/8, tỉ lệ tuyển sinh của Trường Cao đẳng Đồng Khởi đạt 70-80%. Tuy nhiên, con số này vẫn đang được thống kê, chưa chắc chắn sinh viên có nhập học hay không. Thạc sĩ Nguyễn Đức Thành – Phụ trách Bộ môn Cơ khí - Điện, Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường phấn đấu chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành này là 35 sinh viên/lớp/ngành nhưng không đạt. Nguyên nhân do hầu hết sinh viên đều có tâm lý phải học đại học. ([Giao Dục](#) Ngày 20/8)

Thị Trường Hàng Không Việt Nam Gặp Khó Khăn Do Thiếu Lao Động



Implemented by
giz German Development Cooperation (GIZ) GmbH

DVET

Ngành hàng không đang phát triển của Việt Nam, với các dự án cơ sở hạ tầng lớn đang được xây dựng, đang quay cuồng vì thiếu nguồn nhân lực do đào tạo không đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng. Theo Tiến sĩ Trần Thị Thái Bình, Trưởng bộ môn Kinh tế hàng không, Học viện Hàng không Việt Nam, ngành này hiện có khoảng 44.000 nhân lực, chia thành 3 lĩnh vực chính gồm: khai thác vận tải, khai thác cảng và đảm bảo hoạt động bay. Nhưng theo bà, nguồn nhân lực này đang thiếu so với nhu cầu của ngành hàng không. Bà Bình cho rằng, nhu cầu nhân lực sẽ ngày càng tăng, đặc biệt trong giai đoạn 2023-2030. Vì Việt Nam cần một lượng lớn cung cấp cho sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất, Nội Bài và các sân bay khác, cũng như nhân lực cung cấp cho các doanh nghiệp vận tải hàng không. Bên cạnh việc mở rộng sân bay, lượng hành khách cũng dần phục hồi. Nửa đầu năm nay, Việt Nam ghi nhận lượng khách tăng gần 30%, theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Vấn đề là với sản lượng khách hiện tại, nhân lực đáp ứng đã rất thiếu. Tiến sĩ Bùi Sông Thu, Viện trưởng, Viện nghiên cứu cho rằng Việt Nam sắp tới càng thiếu nhân lực ở các lĩnh vực như giám sát sân bay, quản trị không lưu, kỹ sư máy bay, bảo dưỡng máy bay và nhất là phi công chuyên nghiệp. Đồng quan điểm, bà Lương Thị Xuân, Nhà sáng lập Triển lãm Hàng không đầu tiên tại Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Triển lãm Hàng không, nói thiếu hụt không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng, chuyên môn. Không có con số dự báo chính xác Việt Nam cần bao nhiêu nhân lực hàng không trong thập niên tới, nhưng một báo cáo của IATA phát hành cuối 2019 có thể đưa ra vài gợi ý cho tương lai. Theo đó, năm 2018, Việt Nam có 42.000 nhân lực hàng không, phục vụ vận chuyển cho 46 triệu lượt khách. Trong kịch bản tăng trưởng đến 2038, IATA dự báo trường hợp tích cực có thể đạt 205,2 triệu lượt khách và mức thấp cũng đến 100,7 triệu. Điều đó có nghĩa đội ngũ nhân lực cũng phải phát triển với tốc độ rất nhanh để phục vụ cho số lượt khách tăng lên từ 2 đến 4 lần trong hai thập niên tới. Năng lực đào tạo hiện tại của Việt Nam chỉ có thể đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu này. Năm học 2022 - 2023, Học viện tuyển sinh 2.635 sinh viên các hệ. Trong đó, ngành quản lý hoạt động bay là 119 sinh viên, kỹ thuật hàng không là 106 sinh viên. Ông Tạ Minh Trọng, Trưởng phòng Tiêu chuẩn An toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam, cho biết nhân sự trong ngành này có thể nhận mức lương từ 15-20 triệu đồng mỗi tháng với trình độ sơ đẳng. Với người có chứng nhận B1, B2 (chứng chỉ kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay) và có thể ký xác nhận sau khi hoàn thành công việc bảo dưỡng, mức lương lên đến 50 triệu đồng, thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, ông cho hay thời gian học dài, chi phí cao khiến ngành khó tuyển. Giáo sư - Tiến sĩ Hà Nam Khánh Giao, Phó giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, khuyến nghị cần hợp tác với các trường đại học, viện đào tạo nước ngoài để đưa sinh viên đi học. ([VnExpress](#) Ngày 15/8)

Điện Biên Đưa 177 Lao Động Ra Nước Ngoài Trong 7 Tháng Đầu Năm

Thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Điện Biên, tổng số lao động trong tỉnh đi làm việc ở nước ngoài 7 tháng đầu năm nay là 177 người, tăng 106 lao động so với cùng kỳ năm 2022. Theo kế hoạch năm 2023, UBND tỉnh đặt mục tiêu đưa 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó các thị trường trọng điểm tiếp tục là Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Hàn Quốc. Như vậy, sau 7 tháng, số lao động đi làm việc ở nước ngoài đã đạt 177% kế hoạch năm. ([Bao Dien Bien Phu](#) Ngày 16/8)

Hà Nội Giải Quyết Việc Làm Cho Hơn 22.800 Lao Động Trong Tháng 8



Implemented by
giz German-Vietnam
Cooperation Program

DVET

Báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho thấy, trong tháng 8, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 22.889 lao động, tăng 4,2% so với tháng cùng kỳ năm trước. Theo số liệu tổng hợp, 8 tháng đầu năm, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 155.679/162.000 lao động, đạt 96,1% kế hoạch năm, bằng cùng kỳ năm 2022. 8 tháng đầu năm, Sở đã tiếp nhận và thẩm định 57.351 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp; ra quyết định cho 56.858 người đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền hỗ trợ 1.568 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 615 người, số tiền hỗ trợ học nghề là 2,7 tỷ đồng. ([ANTD](#) Ngày 21/8)

Hà Nội Tăng Cường Kết Nối Cung - Cầu Lao Động

Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm cho 162 nghìn người lao động của TP. Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức thành công 124 phiên giao dịch việc làm. Qua các phiên giao dịch việc làm, đã có 8.800 người được tuyển dụng sau khi kết thúc phiên giao dịch, 2.300 người được giải quyết đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc. ([VOV](#) Ngày 20/8)

Các Khu Công Nghiệp Ở Hải Phòng Đang Tuyển Hơn 600 Lao Động

Sáng 18/8, thông tin từ Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, đợt 1 tháng 8, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Hải Phòng có nhu cầu tuyển dụng thêm 635 lao động. Trong đó, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Nhật Bản – Hải Phòng có nhu cầu tuyển hơn 500 lao động. ([Lao Dong](#) Ngày 18/8)

Các Cụm Công Nghiệp Ở Thái Nguyên Tạo Việc Làm Cho Gần 11.000 Lao Động

Đến thời điểm hiện tại, Thái Nguyên đã có 21 CCN có chủ đầu tư đăng ký xây dựng hạ tầng. Hiện các CCN đi đã thu hút được 60 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 8.502 tỉ đồng, đang tạo việc làm cho trên 10.897 lao động. ([Lao Dong](#) Ngày 17/8)

TP. HCM: 82.000 Trường Hợp Nộp Hồ Sơ Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Trong 7 Tháng Đầu Năm

Trong 7 tháng đầu năm, trên địa bàn TP. HCM đã có hơn 82.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, gần 77.500 trường hợp có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. So với cùng kỳ 7 tháng đầu năm 2022, số trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 5.066 trường hợp (tăng 6,53%), có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 3.251 trường hợp (tăng 4,38%). trong tháng 7, Sở LĐ-TB&XH TP. HCM đã tiếp nhận 17.729 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 18.469 trường hợp, cao gần gấp đôi so với mức trung bình 6 tháng của năm 2023. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố đã giải quyết việc làm cho 189.791/300.000 lượt người (đạt hơn 63% kế hoạch). Trong đó, số chỗ việc làm mới gần 85.000/140.000 chỗ (đạt hơn 60% kế hoạch). So với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ giải quyết việc làm tăng 0,12%, tỷ lệ tạo việc làm mới tăng 0,18%. ([Hà Nội Mới](#) Ngày 17/8)



Implemented by
giz German Development
Cooperation GmbH
Cooperation (GIZ) GmbH

DVET

7 Tháng Đầu Năm 2023, Hệ Thống GDNN Của TP. HCM Tuyển Được 370.914 Người

Số liệu Sở LĐ-TB&XH đưa ra trong buổi khảo sát với HĐND TP. HCM được cập nhật đến tháng 7-2023, cung cấp bức tranh mới nhất về dạy nghề và mạng lưới trường nghề tại TP. HCM. Về tuyển sinh, trong 7 tháng đầu năm 2023, hệ thống GDNN của TP. HCM tuyển được 370.914 người tham gia đào tạo ở các trình độ khác nhau. Trong đó, có 177.129 người tham gia trình độ cao đẳng, 126.131 người tham gia trình độ sơ cấp và 33.827 người tham gia trình độ nghề cơ bản. Mặc dù còn 3 tháng cuối năm, con số 370.914 người học tính đến thời điểm hiện tại đã vượt qua số tuyển sinh của năm 2022 (337.423 người học). Con số này cũng cao hơn số tuyển sinh năm 2020 và năm 2021. ([Tuoi Tre](#) Ngày 19/8)

TP. Vũng Tàu: Tỷ Lệ HS Tốt Nghiệp THCS Vào GDNN Chỉ Đạt Khoảng 10%

Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát chuyên đề “Tình hình giáo dục hướng nghiệp và phân luồng HS trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”, chiều 17/8, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với UBND TP.Vũng Tàu. Theo nội dung cuộc họp, tỷ lệ phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS vào các cơ sở GDNN của thành phố mới chỉ đạt khoảng 10%. Năm 2023, toàn thành phố hiện còn 60 HS không tiếp tục học văn hoá cũng như theo học GDNN. ([Bao Ba Ria-Vung Tau](#) Ngày 17/8)